

**Bảng 4.1: Ảnh Hưởng Ban Đầu của Một Số Sai Phạm đối với Điện Chứng Nhận Texas Rising Star**

<b>Ảnh Hưởng</b>	<b>TRS Đương Đơn</b>	<b>Chương Trình 2 Sao TRS</b>	<b>Chương Trình 3 Sao TRS</b>	<b>Chương Trình 4 Sao TRS</b>	<b>Đội Dài Thời Gian/Tiêu Chuẩn Điều Kiện Nộp Đơn Xin Lại</b>
Biện Pháp Khắc Phục CCR; Biện Pháp Khắc Phục của Hội Đồng; hoặc Thông Báo Đình Chi của TWC	Không Hội Đủ Điều Kiện	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 tháng kể từ khi bị mất chứng nhận; ngoài ra, hiện không thể thuộc diện Khắc Phục CCR; Khắc Phục của Hội Đồng; và/hoặc Thông Báo Đình Chi của TWC.
Bị phạt do sai phạm liên quan đến vũ khí theo CCR	Không Hội Đủ Điều Kiện	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 tháng kể từ khi mất chứng nhận.
Tổng cộng 15 lần sai phạm CCR được xếp hạng ở mức Cao và/hoặc Trung Bình-Cao.	Không Hội Đủ Điều Kiện	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại 6 tháng kể từ khi mất chứng nhận.
Bất kỳ sai phạm nào dẫn đến Giảm Cấp Độ Sao* (Các Quy Định Hướng Dẫn của TRS)	Không Hội Đủ Điều Kiện	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Giảm xuống 2 Sao trong 6 tháng	Giảm xuống 3 Sao trong 6 tháng	Hội đủ điều kiện được tái phục hồi về cấp độ cũ nếu không có sai phạm nào trong khung thời gian giám sáu tháng.
Bất kỳ sai phạm nào trong thời gian Thử Thách (Các Quy Định Hướng Dẫn của TRS)	Không Hội Đủ Điều Kiện	6 tháng thử thách	6 tháng thử thách	6 tháng thử thách	Hội đủ điều kiện kết thúc giai đoạn thử thách nếu không bị sai phạm nào trong thời gian thử thách sáu tháng.
Tổng cộng 10-14 lần sai phạm CCR được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao	Không Hội Đủ Điều Kiện	6 tháng thử thách	6 tháng thử thách	6 tháng thử thách	Hội đủ điều kiện kết thúc giai đoạn thử thách nếu không có thêm sai phạm CCR được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao trong khoảng thời gian thử thách sáu tháng.

*Lưu ý:* Ảnh hưởng của các sai phạm Giảm Cấp Độ Sao áp dụng cho mỗi sai phạm được ghi nhận. Ví dụ: Ngày 1 tháng Mười Một, 2020, bị phạt do có hai sai phạm Giảm Cấp Độ Sao đối với một chương trình 4 Sao. Sai phạm Giảm Cấp Độ Sao đầu tiên chuyển chương trình 4 Sao đó xuống diện 3 Sao. Sai phạm Giảm Cấp Độ Sao thứ hai dẫn đến mất thêm một cấp độ sao, chuyển chương trình đó xuống hạng 2 Sao. Một chương trình ở cấp độ 3 Sao và có hai sai phạm Giảm Cấp Độ Sao sẽ bị mất chứng nhận.

**Bảng 4.2: Ảnh Hưởng của Các Sai Phạm Khác đối với Diện Chứng Nhận Texas Rising Star**

<b>Diện Ảnh Hưởng</b>	<b>Ảnh Hưởng Thêm</b>	<b>Chương Trình 2 Sao TRS</b>	<b>Chương Trình 3 Sao TRS</b>	<b>Chương Trình 4 Sao TRS</b>	<b>Độ Dài Thời Gian</b>
Giảm Cấp Độ Sao	Phạt vì có thêm sai phạm Giảm Cấp Độ Sao	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Hội đủ điều kiện nộp lại sau 6 tháng kể từ khi bị mất chứng nhận.
Thử Thách Lần Thứ Nhất A (các sai phạm đã ghi rõ)	Các sai phạm CCR cụ thể mới (dưới tổng cộng 15 sai phạm được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao)	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Thử Thách Lần Thứ Hai (liên tục) và giảm xuống cấp độ 2 Sao trong 6 tháng	Thử Thách Lần Thứ Hai (liên tục) và giảm xuống cấp độ 3 Sao trong 6 tháng	Hội đủ điều kiện được tái phục hồi về cấp độ cũ nếu không có sai phạm nào trong khung thời gian sáu tháng lần thứ hai.
Thử Thách Lần Thứ Nhất B (tổng cộng)	Các sai phạm CCR được xếp hạng ở mức độ Cao hoặc Trung Bình-Cao mới (chưa đến tổng cộng 15 sai phạm được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao)	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Thử Thách Lần Thứ Hai (liên tục) và giảm xuống cấp độ 2 Sao trong 6 tháng	Thử Thách Lần Thứ Hai (liên tục) và giảm xuống cấp độ 3 Sao trong 6 tháng	Hội đủ điều kiện phục hồi về cấp độ trước đây nếu không bị sai phạm CCR nào được ở mức độ cao hoặc trung bình - cao trong giai đoạn giảm cấp độ 6 tháng lần thứ hai.
Thử Thách Lần thứ 2 A (các sai phạm ghi rõ)	Các sai phạm CCR cụ thể mới (dưới tổng cộng 15 sai phạm được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao)	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Đủ điều kiện nộp đơn xin lại sau 6 tháng kể từ ngày bị mất chứng nhận nếu không bị sai phạm nào trong vòng 6 tháng đó.
Thử Thách Lần Thứ 2 B (tổng cộng)	Các sai phạm CCR ở mức độ Cao và/hoặc Trung bình - Cao (dưới tổng cộng 15 sai phạm được xếp hạng ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao)	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Chấm Dứt Chứng Nhận TRS	Đủ điều kiện nộp đơn xin lại sau 6 tháng kể từ ngày bị mất chứng nhận nếu không bị sai phạm CCR ở mức độ Cao hoặc Trung Bình - Cao nào trong vòng 6 tháng đó.